

P. Nguyen

Fri, May 1 at 2:44 PM

Kính thưa quý Cha, quý Thầy, quý Sĩ và tất cả anh chị em!

Hôm nay tôi Kính Thánh Giuse Thưa, trong bài đức mẹ tôi nói về sự sáng tỏ của Thiên Chúa. Con suy niệm bài Kinh Thánh này thầy mẹ tôi chỉ biết mà tôi lâu con thấy ông hay bỏ qua.

Trước hết tôi xin con suy niệm về sự sáng tỏ của Thiên Chúa, thì con thấy ông nhìn vào những công của Ngài qua những hòn núi cao, qua những chiụ hoàng hôn, qua những hàng cây xanh rì, qua những bông hoa tuyêt đẹp, qua những người đi đy tuyêt trẻng. Con thấy ông thấy nhìn trời, nhìn mây mà lòng thấy mến Chúa vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể đng nên vũ trụ trời đất đẹp như thế. Điệu này làm cho con xác quyết là có Thiên Chúa và Thiên Chúa đng nên trời đất như trong Kinh Tin Kính mà con thấy ông đức mẹ Chúa Nhứt.

Hôm nay con đọc lại bài đức Sách Sáng Thưa 1:26b-2:3 nhân ngày tôi Kính Thánh Giu-se thưa. Trong những ngày này con không ra ngoài đức mẹ thì làm sao con có thể nhìn trời, nhìn mây mà suy niệm bài kinh thánh này. Con liền quay qua nhìn về, nhìn con. Mẹ tia sáng trong con chiếu lên "đây mới là thực sự là một công mà Thiên Chúa đã tỏ đng cho con và vì con." Nhà vật lý học cơ đy không tin vào Thiên Chúa đã khng đnh rng "women are the most intriguing mystery." Ông ta làm sao hiểu đng vì người đàn bà mà Thiên Chúa đng nên thì phải dùng nhãn quan của Thiên Chúa mới hiểu đng.

Trong một cuộc phỏng vấn Jada Pinkett Smith đã trả lời rng trong lúc quarantine (cơ m không cho ra ngoài) bà ta khám phá ra rng mình không biết gì về chính mình cơ m dù hai người đã ly nhau 23 năm. Con suy niệm bài Kinh Thánh Chúa tỏ đng trời đất trong thời buổi "quarantine" cũng cơ m thấy mình cần phải tìm hiểu về cơ a mình hiểu vì đây chính là kinh tác mà Chúa đng nên đ cho con trở nên thánh vì mục đích chính của Bí Tích Hôn Phối là cho hai người giúp nhau trở nên thánh như thánh Phao-lô đã nói trong thư I Cô-rinh-tô 7: 16: "Ch là về, biết đâu chính chính của đức mẹ con? Hay anh là chính, biết đâu anh chính của đức mẹ?"

Con hy vọng rằng trong thời gian này chúng ta sẽ có nhiều thời giờ để tìm hiểu và chiêm ngắm những người phụng dưỡng của mình hơn để cùng giúp nhau trở nên thánh. Cũng như cùng giúp nhau để đáp lại Thiên Chúa:

Đức Giê-su Ki-tô

Vì nĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhĩ t quyĩ t duy trì

đĩ a vì ngang hàng với Thiên Chúa,

nhĩ ng dĩ hoàn toàn

trút bĩ vinh quang,

omĩ c lĩ y thân nô lĩ,

trĩ nên giĩ ng phàm nhân,

sĩ ng nhĩ ngĩ i trĩ n thĩ

Ngĩ i lĩ i còn hĩ mình,

vâng lời cho đến nay

buông lòng chu u chu t,

chết trên cây thập tự.

(Trích Phi-lip-phê 2: 6-8)

Thiên Chúa đã chết để cho con được sống, và cho con nói rằng "ngươi đi đàn bà Ngài ban cho con đã giúp con được sống và sống sung mãn. Đấng thiên giúp con trở nên thánh để con có thể trở về quê Trời" chứ không phải nói rằng ""ngươi đi đàn bà Ngài cho đi với con, đã cho con trái cây cây, nên con ăn" (Sách Sáng Thế 3: 12).

Hy vọng rằng trong những ngày này chúng ta có thể hiểu chiêm ngắm kiệt tác cờ a Thiên Chúa qua việc chấp cờ a người phi người của mình, người cùng chung cảnh ngộ, cùng chia sẻ niềm vui, cùng chia sẻ nỗi buồn, cùng vui cùng khóc, cùng trải qua những thăng trầm trong cuộc đời với chúng ta.

Cho nên bây giờ nếu ai đi tìm tâm thích ngắm thiên nhiên để cứu nguy thì nên ngắm vẻ đẹp của mình để cứu nguy là tốt nhất vì đó chính là hình ảnh cờ a Thiên Chúa (Sách Sáng Thế 1: 27). Mọi người với con hiểu con là em có đẹp không? Con trả lời rằng "em rất đẹp vì em có Chúa." Con cũng rất thiên khen vẻ con là "em rất đẹp vì em có Chúa" Sao không đẹp nếu đây là một công mà Thiên Chúa đã tạo đẹp cho chính thiên người của chúng ta.

Con không như những người không có một vẻ đẹp nào có thể sánh được với vẻ đẹp của người phi người của mình vì đây chính là hình ảnh cờ a Thiên Chúa và điểu quan trọng nhất đây chính là người mà qua Bí Tích Hôn Phối, Thiên Chúa đã giao trách nhiệm cho ta để đưa cả hai cùng về quê Trời.

Tên Chúa cho con có những ngày quarantine (cũng có thể gọi là phòng) để chiêm

ngờ ngờ vì đã phải làm việc công mà bấy lâu nay con không nghĩ tới.

Mến,

Phó tá Quý + Dung
